



ศูนย์โควิดฯ มท.

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๕๕๗

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน วันที่ ๑ และ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พลเอก ณีรัฐพล นาคพาณิชย์) เป็นประธาน ซึ่งได้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๕๒๙๙ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๕๓๘๕ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และ ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๕๔๐๓ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ส่งมาพร้อมนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณามาตรการที่เหมาะสมและเน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้ชัดเจนทางข้ามจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดของประชาชน โดยให้หลักเลียงมาตรการตั้งจุดตรวจที่มีการสัมผัส การติดต่อทางกายภาพ หรือการขอเอกสารรับรองความจำเป็นจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ของโรค

๒. รับทราบประเด็นการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน โดยให้ประสานการปฏิบัติเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อไปยังพื้นที่เข้ารับการรักษาอย่างเป็นระบบ และจะต้องไม่เกิดความเสียหายต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่

๓. พื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม พิจารณากำหนดมาตรการโดยประเมินจากปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาด รวมทั้งให้ตรวจตรากิจการ/กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-A ทั้งนี้ ขอให้ทุกจังหวัดเน้นย้ำและขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดำเนินการตามมาตรการในข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ ๒๒) อย่างเคร่งครัด

๔. ดำเนินการเมื่อพบผู้ไม่สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยนอกเคสสถานหรือพื้นที่สาธารณะ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติอย่างถูกต้องตามข้อ ๑ วรรคสองของข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ ๒๒) โดยการกำหนดอัตราการเปรียบเทียบปรับจะต้องบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตามข้อเท็จจริงประกอบการใช้ดุลพินิจในการเรียกค่าปรับในแต่ละกรณีให้เหมาะสม ทั้งนี้ อาจกำหนดคู่มือการปฏิบัติสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อไป

๕. จังหวัดชลบุรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (การกีฬาแห่งประเทศไทย) และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำกับและติดตามการจัดการแข่งขันกีฬา Golf LPGA ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างใกล้ชิด

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.สป.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘



ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๕๒๙๗

ถึง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดการประชุมประจำวัน เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กำหนด ทั้งนี้ ศปก.ศบค. จึงขอแจ้งผลการประชุมเพื่อให้ส่วนราชการทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๖

โทรสาร ๐ ๒๖๘๒ ๖๒๓๕

ผลการประชุม สปก.ศบค.
ประจำวันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

๑. ด้วย สปก.ศบค. ได้จัดการประชุมประจำวันของ สปก.ศบค. ในวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. อนุพงษ์ นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญของการประชุม ตามข้อ ๒ ดังนี้

๒. ผลการประชุม

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	<p>ที่ประชุม สปก.ศบค. รับทราบแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ภายในประเทศ ซึ่งในภาพรวมมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง แต่มีจำนวนผู้ป่วยหนักและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ที่ประชุม สปก.ศบค. มีข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน ดังนี้</p> <p>๑.๑ <u>พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด</u> โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ขอให้สำนักงานการแพทย์ กทม. และ สธ. (คร.) ร่วมกันตรวจสอบจำนวนเตียงคงเหลือและจำนวนผู้ป่วยที่รอเข้ารับการรักษาพยาบาล เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและส่งตัวผู้ติดเชื้อฯ เข้ารับการรักษาได้เร็วยิ่งขึ้น รวมทั้ง เห็นควรดำเนินการค้นหาผู้ติดเชื้อฯ เชิงรุก (Active Case Finding) ในพื้นที่ชุมชนแออัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง ยากต่อการควบคุม</p> <p>๑.๒ <u>พื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม</u> ไม่สามารถคาดการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อฯ ได้แต่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการเดินทางกลับภูมิลำเนา ทั้งนี้ เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๒) เป็นไปอย่างเหมาะสมและสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ขอให้แต่ละจังหวัดพิจารณากำหนดมาตรการโดยประเมินจากปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลการแพร่ระบาด รวมทั้งให้ตรวจตรากิจการ/กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อีกด้วย</p> <p>ทั้งนี้ ขอให้ทุกจังหวัดเน้นย้ำและขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดำเนินการตามมาตรการในข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๒) อย่างเคร่งครัด</p>	<p>สำนัก การแพทย์ กทม. / สธ. (คร.) และ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>มท./ ศปม. / ตร. และ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง</p>	

๒.	ให้ สธ. พิจารณาจัดทำแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและประชาชน อาทิ ข้อควรปฏิบัติในการจำหน่ายอาหารและการรับประทานอาหารในพื้นที่สาธารณะ วิธีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อระหว่างบุคคลในพื้นที่สาธารณะ รวมทั้ง แนวทางการใช้อุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด - 19 สำหรับผู้ประกาศข่าวและพิธีกร เพื่อมิให้กระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนจนเกินสมควร และเป็นตัวอย่างสำหรับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดต่อไป	สธ. (คร.)	
๓.	กรณีการขอนำเข้าวัคซีนเข้ามาเพื่อฉีดให้กับคณะทูต และเจ้าหน้าที่ของประเทศอิสราเอล การนี้ขอให้ กต. สธ. อย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาแนวทางที่เป็นไปได้ และนำเสนอที่ประชุมฯ ทราบต่อไป	กต. / สธ. / อย.	
๔.	ให้ ตชด. เตรียมความพร้อมของ organizational quarantine (OQ) เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการกักกันแรงงานต่างด้าวและผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามแนวชายแดน ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายความมั่นคงเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่บริเวณชายแดนอย่างใกล้ชิดและเข้มงวด	ตชด. / ตร. / ศปม.	
๕.	ตร. นำเสนอที่ประชุมฯ 1) ขอให้ นรต. ปี 1 และ ปี 4 ที่อยู่ในพื้นที่ รร.นรต. อยู่แล้วไม่ได้ออกนอกพื้นที่เข้าห้องเรียนได้เพื่อเรียนออนไลน์ได้, 2) นรต. ปี 2 (116 นาย) และ ปี 3 (121 นาย) ที่อยู่ตามภูมิลำเนาของตนกลับเข้า รร.นรต. โดยจะมีการตรวจหาเชื้อและกักตัว 14 วัน และ 3) ขออนุญาตดำเนินการรายงานตัวเพื่อฝึกอบรม กอส. รุ่นที่ 47 (350 นาย) การนี้ ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้ดำเนินการได้เฉพาะข้อ 1 สำหรับ ข้อ 2 และ 3 ที่ประชุมฯ ขอให้เลื่อนออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น หรือมีมาตรการเพิ่มเติม ในการป้องกันการแพร่ระบาดฯ	ตร. / สธ.	
๖.	เมื่อพบผู้ไม่สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยนอกเคหสถานหรือพื้นที่สาธารณะ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติอย่างถูกต้องตามข้อ ๑ วรรคสอง ของข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๒) เสียก่อน โดยการกำหนดอัตรา การเปรียบเทียบปรับจะต้องบังคับใช้ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ	มท./ กทม.	

	พ.ศ. ๒๕๕๘ และขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตามข้อเท็จจริงประกอบการใช้ดุลพินิจในการเรียกค่าปรับ ในแต่ละกรณีให้เหมาะสม ทั้งนี้ อาจกำหนดคู่มือการปฏิบัติสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อไป		
--	--	--	--

ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.)

๓๐ เมษายน ๒๕๖๔



ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/ ๕๕๐๓
ถึง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดการประชุมประจำวัน เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กำหนด ทั้งนี้ ศปก.ศบค. จึงขอแจ้งผลการประชุมเพื่อในส่วนราชการทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๖
โทรสาร ๐ ๒๖๘๒ ๖๒๓๕

ผลประชุม ศปก.ศบค.
ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑. ด้วย ศปก.ศบค. ได้จัดการประชุมประจำวันของ ศปก.ศบค. ในวันที่ ๒ พ.ค. ๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. อนุพงษ์ นาควาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

๒. ผลการประชุม

ลำดับ	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	ให้ GISTDA ทหารีร่วมกับ กทม. เพื่อจัดทำแผนที่สถานการณ์ประกอบการพิจารณาแนวทางดำเนินการต่อไป โดยให้มีรายละเอียด ดังนี้ ๑) ข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อในเขตต่าง ๆ ๒) ข้อมูลที่ตั้งโรงพยาบาลสนาม และ Hospitel ๓) ข้อมูลที่ตั้งชุมชนแออัดแบ่งตามขนาดและความหนาแน่น และ ๔) ข้อมูลที่ตั้งของตลาดก่อนเสนอที่ประชุม ศปก.ศบค. พิจารณาต่อไป	GISTDA/ กทม.	
๒.	ให้ สนอ.กทม. พิจารณาจัดทำข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แบบรายวัน แยกเป็นรายเขต ในรูปแบบเดียวกับการรายงานของ สธ. เพื่อใช้วิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกันในที่ประชุม ศปก.ศบค.	สนอ.กทม.	
๓.	ให้ สธ. (คร.) ทหารีร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อจัดทำ SOP ในประเด็นดังกล่าว	ศปก.สธ. (คร.)/ กทม.	
๔.	การค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก (Active Case Finding) ในพื้นที่ชุมชนคลองเตย ให้มีการดำเนินการ ดังนี้ ๔.๑ ให้ สปค.คร. ร่วมกับ สนอ.กทม. ประเมินสถานการณ์เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก (Active Case Finding) ในพื้นที่ชุมชนคลองเตย โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ กลุ่มผู้ติดเชื้อ กลุ่ม High Risk Contact และกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวัง พร้อมทั้งจัดเตรียมพื้นที่รองรับการรักษาผู้ติดเชื้อ ๔.๒ ให้ กทม. ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในการเข้าไปตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ชุมชนคลองเตย	สปค.คร./ สนอ.กทม. กทม.	

๕.	ให้ กท. ติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม บริเวณการทำเรือคลองเตย เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ จำนวนเตียงในพื้นที่ กทม. และชี้แจงความคืบหน้าในที่ประชุม สปก.ศบค. เพื่อพิจารณาต่อไป	กท. / ศปม.	
๖.	ให้ คค. กำกับดูแลมาตรการบริการขนส่งสาธารณะอย่างใกล้ชิด ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในห้วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรการ ป้องกันโรคของ สธ. และมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด	คค.	
๗.	ให้ ศปม. ประสาน กองกำลังป้องกันชายแดน เพื่อเฝ้าระวังมิให้มีการลักลอบเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรจากประเทศรอบบ้าน อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19	ศปม.	
๘.	ให้ ตร. ประสาน ตชด. ในการติดตามความคืบหน้าการจัดตั้ง สถานกักกันแบบ OQ ในพื้นที่กองร้อย ตชด. เพื่อกักกันผู้ลักลอบ เข้าเมือง และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	ตร.	

สปก.ศบค.

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔



ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/ ๕๐๓๘๕

ถึง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดการประชุม ประจำวัน เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการ ที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กำหนด ทั้งนี้ ศปก.ศบค. จึงขอแจ้งผลการประชุมเพื่อให้ ส่วนราชการทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๖

โทรสาร ๐ ๒๖๘๒ ๖๒๓๕

ผลประชุม ศปก.ศบค.
ประจำวันเสาร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑. ด้วย ศปก.ศบค. ได้จัดการประชุมประจำวันของ ศปก.ศบค. ในวันที่ ๑ พ.ค. ๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. อนุพงษ์ นาควาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

๒. ผลการประชุม

ลำดับ	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	<p>เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างเหมาะสมและทันที่ ในการนี้ ที่ประชุม ศปก.ศบค. เห็นควรให้หน่วยงานร่วมกันบูรณาการการปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้น ดังนี้</p> <p>๑.๑ การปฏิบัติตามมาตรการของข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๒)</p> <p>(๑) ให้ กพ. และ กพร. รวบรวมข้อมูลของส่วนราชการที่ได้ดำเนินการตามมาตรการการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work From Home) ของส่วนราชการในหัวที่ผ่านมา รวมทั้งให้พิจารณาจัดทำแผนไว้รองรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของส่วนราชการในระยะเวลาอีก ๑๔ วันถัดไป ทั้งนี้ ดศ. ได้เสนอแนะให้ส่วนราชการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น อาทิ การสนับสนุนให้ใช้ระบบสารบรรณและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>(๒) ให้ คค. ติดตามและประเมินพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนที่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่ กทม. และปริมณฑลอย่างใกล้ชิด โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในการลดจำนวนเที่ยวโดยสารของรถประจำทาง/รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) และเอ็มอาร์ที (MRT) จะต้องไม่กระทบกับประชาชนที่มีความจำเป็นในการเดินทางไปทำงาน ทั้งนี้ ขอให้ ดศ. ดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลการเคลื่อนย้ายของประชากรโดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดภายหลังการบังคับใช้ข้อกำหนด ตั้งแต่ ๑ พ.ค. ๖๔ เป็นต้นมา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตกลงใจในการกระชับหรือผ่อนคลามาตรการในอนาคตต่อไป</p> <p>๑.๒ การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน</p> <p>(๑) ให้ สธ. (กรมการแพทย์) กทม. และ สปสช. รายงานจำนวนเตียงว่างคงเหลือและจำนวนผู้ป่วยรอเข้ารับการรักษาพยาบาล เฉพาะกรณีผู้ป่วยโควิด-19 ในเครือข่าย</p>	<p>กพ. / กพร. / ดศ.</p> <p>คค. / ดศ. / กทม.</p> <p>สธ. (กรมการแพทย์) / กทม. / สปสช.</p>	

ลำดับ	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>โรงพยาบาลภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานของตน เพื่อประโยชน์ต่อการนำส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้ทันที่วงที และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ มากที่สุด</p> <p>(๒) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานการปฏิบัติ เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อไปยังพื้นที่เข้ารับการรักษาอย่างเป็นระบบ และจะต้องไม่เกิดความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย</p> <p><u>๑.๓ กลยุทธ์และแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาด</u></p> <p>(๑) สธ. และ กทม. ต้องเฝ้าระวัง สอบสวนโรคและควบคุม จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด - 19 เพื่อไม่ให้กระทบต่อระบบ สาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยทั่วไป โดยให้ดำเนินการที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้รวบรวมข้อมูลของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุภายใต้สังกัดภาครัฐและเอกชนว่ามีจำนวนอยู่ที่แห่ง จัดตั้งในพื้นที่ใดบ้าง และได้กำหนดแนวทางดูแลผู้สูงอายุในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 อย่างไรบ้าง เนื่องจากปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้น ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการได้รับเชื้อจากผู้ดูแลในศูนย์หรือญาติที่เดินทางมาเยี่ยม ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้แสดงอาการติดเชื้อโควิด -19 - ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมปัจจัยของการติดเชื้อในลักษณะกลุ่มก้อน (Cluster) ที่เกิดขึ้นใน กทม. และชี้แจงวิธีการติดตามผู้ติดเชื้อและแนวทางการแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนและครอบครัว และอาจกำหนดเพดานยอดผู้ติดเชื้อที่สามารถควบคุมด้วยระบบสาธารณสุขรูปแบบปกติ รวมทั้งข้อมูลด้านสาธารณสุขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา กำหนดมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น <p>(๒) อาจพิจารณาให้มีระบบการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างถูกสุขลักษณะ และควรจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อีกด้วย</p>	<p>กทม. / มท. / สปม.</p> <p>กทม. / สปคม. / สำนักอนามัย กทม.</p>	
๒.	<p>ให้ กก. (กกท.) และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำกับและติดตามการจัดการแข่งขันกีฬา Golf LPGA ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ยังมีแนวโน้มรุนแรงอยู่ในขณะนี้</p>	<p>กก. (กกท.) / จ.ชลบุรี / หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	

ลำดับ	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔.	<p>ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและกำกับดูแลผู้เข้ารับการกักกันใน SQ และ ASQ ภายใต้มาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่า ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ติดเชื้อโควิด - 19 กลายพันธุ์และเป็นสายพันธุ์รุนแรง ซึ่งหากไม่กำกับดูแลอย่างเข้มงวด อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโควิด - 19 กลายพันธุ์และเป็นสายพันธุ์รุนแรง ภายในประเทศได้ง่ายยิ่งขึ้น</p>	กท. / สธ. (สบส.)	
๕.	<p>ที่ประชุมฯ ขอให้ ตชด. เร่งดำเนินการในส่วนที่เป็นพื้นที่สนามขนาดใหญ่เพื่อให้ทันต่อการใช้งานในปัจจุบัน สำหรับอาคารกองร้อยฯ ขอให้ ตชด. ตรวจสอบความพร้อมใช้งานฯ ในส่วนการขอใช้งานอาคารดังกล่าว ที่ประชุมฯ ขอให้พิจารณาความเร่งด่วนตามวัตถุประสงค์ตั้งต้นที่ขอให้เป็น OQ ในการกักตัวผู้ลักลอบเข้าเมืองฯ เป็นลำดับแรก สำหรับการใช้งานในรูปแบบอื่น (รพ.สนาม) ขอให้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อของแต่ละจังหวัด</p>	ตชด. / สธ. / ศปม.	
๖.	<p>มท. มีข้อหารือเกี่ยวข้อกับการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในข้อ ๔ (๔) ของข้อกำหนด ฉบับ ๒๒ โดยที่ประชุมมีความเห็นว่าบริบทของการแพร่ระบาดในปัจจุบันมีความแตกต่างจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่เมื่อห้วง ๖.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔ ที่ปรากฏการแพร่ระบาดในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร และ ภาคตะวันออก เนื่องจากการระบาดแบบกลุ่มก้อนเฉพาะ และจำกัดอยู่ในพื้นที่ ขณะที่ปัจจุบันการแพร่ระบาดกระจายเป็นวงกว้างและตรวจพบพนักงานเจ้าหน้าที่ติดเชื้อเป็นระยะ ทำให้การตั้งด่านตรวจตามแนวปฏิบัติเช่นที่เคยกระทำตามข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๗ อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนได้ ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติให้ มท. พิจารณามาตรการที่เหมาะสม และเน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในห้วงเดินทางข้ามจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดของประชาชน โดยให้หลีกเลี่ยงมาตรการตั้งจุดตรวจที่มีการสัมผัส การติดต่อทางกายภาพ หรือ การขอเอกสารรับรองความจำเป็นจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่โรค</p>	มท. / ศปม. / กทม.	

ศปก.ศบค.

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔